

Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu Đề án 06

Ngay sau khi phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Đề án đề ra.



Đoàn viên, thanh niên xã Tự Tân (Vũ Thu) tuyên truyền, hỗ trợ người dân tham gia cuộc thi.

Nhận được thông báo trên loa phát thanh, người dân thôn Đông An, xã Tự Tân (Vũ Thu) không quản ngại trời tối và mưa tập trung về nhà văn hóa thôn để thực hiện việc cung cấp thông tin và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, người dân còn được lực lượng công an và thành viên tổ công tác cộng đồng

thực hiện Đề án 06 của xã tuyên truyền và hướng dẫn tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Đề án trên internet. Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích to lớn Đề án 06 mang lại trong công cuộc chuyển đổi số, cả hệ thống chính trị địa phương đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử, kích hoạt mã định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID...

Cùng với đó, xã chỉ đạo các tổ công tác cộng đồng thực hiện Đề án 06 khai hệ thống máy tính xách tay kết nối internet tại các nhà văn hóa thôn, hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo điều kiện thu hút người dân tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Đề án 06. Hệ thống 29 câu hỏi trắc nghiệm được bố trí rất khoa học, cung cấp những thông tin cơ bản về Đề án như thể căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, mã QR... Đặc biệt, những câu hỏi

rất gần gũi, thiết thực với cuộc sống dân cư: Khi bị mất điện thoại đang sử dụng tài khoản định danh điện tử thì cần làm gì? Công dân bị thu hồi thẻ căn cước công dân trong những trường hợp nào? Có nên thực hiện yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử từ cuộc gọi lạ của người xưng là cán bộ công an yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng... đã trang bị thêm những kiến thức, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật để vận dụng trong cuộc sống. Những kiến thức cơ bản, dễ hiểu, dễ nhớ của mỗi câu hỏi trong bài thi đã tạo sự hứng thú, thu hút người dân tham gia dự thi, qua đó mỗi người dân trở thành cầu nối tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực của Đề án 06 mang lại cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Trà, người dân xã Tự Tân chia sẻ: Dù còn một số ngỡ ngàng khi tiếp cận song được sự hướng dẫn của lực lượng đoàn viên, tôi đã hưởng ứng và tham gia trả lời câu hỏi của cuộc thi.

Thái Bình là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Đề án 06. Góp phần vào thành công của cuộc thi, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ



đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần lan tỏa tạo nên thành công của cuộc thi. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đặt quyết tâm mang Chính phủ số đến tận tay người dân, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu của Đề án 06. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường hoạt động của 560 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia thi; đồng thời, làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các trường THPT, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Với sự hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến ngày 13/4 đã có gần 25.000 người tham gia dự thi, góp phần để cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Đề án 06 đạt kết quả cao và thành công tốt đẹp.

Nếu có tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng sự am hiểu công nghệ thông tin, lực lượng

CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI DÂN

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên phạm vi toàn quốc

TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ VÀ XÁC THỰC GỒM

XXX X XX XXXXXX Tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân) XXXXXX Mật khẩu

LỢI ÍCH

- Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn, đóng BHXH, BHYT, chuyển tiền...)
- Giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hành chính
- Thay thế CCCD, các loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, BHYT...)
- Chia sẻ thông tin nhanh, an toàn, bảo mật

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

BƯỚC 1 Công dân đăng ký với cán bộ công an cấp huyện số điện thoại, email

BƯỚC 2 Công dân làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip điện tử gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc

BƯỚC 3 Cán bộ xử lý hồ sơ

CCCD: Căn cước công dân
BHXH, BHYT: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
<http://infographics.vn>

Thiết thực chăm lo người khuyết tật

Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ người khuyết tật bằng nhiều hoạt động thiết thực, qua đó giúp người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, tự tin hòa nhập cộng đồng.



Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu năm 2022.

Đối với người khuyết tật (NKT) vận động, xe lăn được ví như đôi chân thay thế giúp họ thuận tiện trong di chuyển, sinh hoạt. Hiểu được ý nghĩa đó, trong các chương trình, hoạt động của mình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn chú trọng việc trao tặng xe lăn miễn phí cho NKT. Chị Trần Thị Nhâm, xã Tân Hòa (Vũ Thu) bị khuyết tật vận động bẩm sinh, di lại khó khăn. Được nhận xe lăn do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động các tổ chức tài trợ, chị Nhâm xúc động chia sẻ: Khi nhận xe lăn, tôi được các chuyên gia về xe lăn lắp ráp, chỉnh sửa chính chu và hướng dẫn tôi cách sử dụng xe lăn an toàn. Từ khi có xe lăn, tôi cảm thấy tự tin hơn. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng, thuận tiện, giúp giảm bớt gánh nặng cho người thân. Tôi rất cảm ơn các tổ chức tài trợ, đặc biệt là Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ tôi.

Bên cạnh hoạt động trao tặng xe lăn cho NKT được triển khai nhiều năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh còn thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm; trao tặng học bổng, xe đạp; sửa chữa, xây dựng nhà tình thương... cho NKT. Từ năm 2013 - 2021 đã có hơn 2.000 NKT được học nghề, chủ yếu là nghề may công nghiệp, đan, thêu, móc, làm chổi dốt... phù hợp với dạng tật, tình trạng sức khỏe của NKT. Hội đã kêu gọi, vận động sự đóng góp của toàn xã hội trợ giúp NKT với số tiền và hiện vật hơn 4,7 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 15.000 lượt NKT, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, cấp phát hơn 500 xe lăn cho NKT, tổng trị giá gần 840 triệu đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao hơn 3.300 suất quà, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho NKT, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Bình hiện có hơn 10 vạn NKT. Thời gian qua, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ NKT trên địa bàn tỉnh của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã góp phần giúp đời sống vật chất, tinh

thần của NKT được cải thiện đáng kể. Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh chia sẻ: Hiện nay, hoạt động của Trung tâm Dạy nghề cho NKT trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất đã xuống cấp. Chính vì thế, chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề để Trung tâm tiếp tục hoạt động hiệu quả. Về phía Hội, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực xã hội để triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động trợ giúp NKT, tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế; xây, sửa nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo có NKT. Tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tấm gương NKT vượt khó vươn lên trong cuộc sống; tôn vinh, tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo trợ NKT.

THU HOÀI

Vượt qua trở ngại của khiếm khuyết, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực từng ngày để vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tuyệt vọng, chán nản, tự ti là cảm giác mà anh Nguyễn Ngọc Quyền, xã Đông Đô (Hưng Hà) đã từng phải đối mặt khi một tai nạn rủi ro đã lấy đi của anh đôi chân. Không gục ngã trước số phận, anh đã nỗ lực vươn lên, tích cực lao động để có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Trải qua nhiều vất vả, anh đã gầy dựng cơ sở chuyên sản xuất và phân phối bánh đa cua, bánh phở, bánh canh cá, tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức lương bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Anh Quyền chia sẻ: Bất kể là khuyết tật gì thì người khuyết tật (NKT) đều gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu đi một phần cơ thể là sự thiệt thòi rất lớn. Nhưng không vì thế mà NKT gục ngã. Ngược lại, họ phải nỗ lực, cố gắng hơn người bình thường rất nhiều bởi phía sau vẫn còn gia đình, vợ con...

Làm việc trong cơ sở của anh Quyền nhiều năm nay, anh Nguyễn Thành Toái, xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) rất mến phục ý chí và nghị lực của anh Quyền. Anh Toái cho biết: Phát triển kinh tế đối với người bình thường đã

Không gục ngã



Cơ sở của anh Quyền (người thứ hai từ phải sang) tạo việc làm cho nhiều lao động.

khó, đối với NKT còn khó hơn gấp nhiều lần. Nhưng anh Quyền đúng là người tàn nhưng không phế, anh rất năng động, tạo ra nhiều việc làm không những cho người bình thường mà còn cho cả những NKT khác.

Ở xã Thái Giang (Thái Thụy), không ai không biết chị Hoàng Thị Hào. Vốn bị khuyết tật vận động từ bé nên cuộc sống của chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình, chị đã chịu khó tập, nỗ lực vươn lên để

khẳng định giá trị của bản thân. Học và trải qua nhiều nghề để mưu sinh, giờ đây chị đang có một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồng hồ, kính, phụ kiện điện thoại. Điều đó giúp chị tự chủ về kinh tế, chăm lo cho con cái ăn học. Chị Hào tâm sự: Với một người mẹ đơn thân bình thường đã gặp rất nhiều khó khăn, trong khi mình là người khuyết tật cuộc sống càng khó khăn hơn. Nhận thức được thiết thời của mình, để tự vươn lên tôi phải rèn luyện thói quen

tự lập từ ngày còn nhỏ. Chỉ có tình thân tự lập, không ỷ lại mới giúp mình vươn lên. Khi có con, nhìn con khôn lớn từng ngày bản thân tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để chăm lo cho con nên người.

Đa số NKT đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng. Trong rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn đó, có những tấm gương đã vượt lên số phận, tự chủ cuộc sống và giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Họ đã chứng minh rằng NKT không phải là gánh nặng cho xã hội mà còn có thể tạo ra những giá trị làm đẹp cho cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh cho biết: Những năm qua, chúng tôi thường xuyên kết nối giữa NKT với các tổ chức để dạy nghề, tạo việc làm cho NKT. Ngoài ra chúng tôi còn có những hoạt động về giải ngân vốn vay qua vòng cho NKT, giúp hội viên mở rộng kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thực hiện dự án của Đan Mạch về nâng cao năng lực cho NKT, qua đó giúp NKT xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

DUY TÙNG



Quán nhỏ bán đồng hồ, kính, phụ kiện điện thoại giúp chị Hào có điều kiện trang trải cuộc sống và chăm lo cho con học hành.